

**Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
năm 2020 tại tỉnh Bến Tre (Techfest Mekong 2020)**

Techfest là sự kiện sự kiện thường niên lớn nhất dành cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam trong khuôn khổ Đề án “*Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025*” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 18 tháng 05 năm 2016 tại Quyết định số 844/QĐ-TTg. Techfest lần đầu tiên được tổ chức năm 2015, cho đến nay đã trở thành sự kiện lớn thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp khởi nghiệp, nhà đầu tư nói riêng và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói chung, gây được tiếng vang trong nước và quốc tế.

Trong những năm gần đây, đồng bằng sông Cửu Long thường xuyên phải đối mặt với những yếu tố cực đoan của biến đổi khí hậu, cùng với đó là nguồn nước ngày càng suy kiệt đã ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu phát triển bền vững đối với khu vực này. Tuy vậy, vùng vẫn là nơi có chất lượng tăng trưởng kinh tế khả quan, trong đó khoa học và công nghệ đã nghiên cứu tạo ra các sản phẩm có dấu ấn tốt trên thị trường trong và ngoài nước, có sức lan tỏa, thu hút nhiều doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Mỹ Lan, Tập đoàn Sao Mai, Tập đoàn Lộc trời, Công ty Lương Quói, Công ty Tôm King, Tổng công ty Việt Nam Food,...

Tiếp nối thành công của các năm trước, năm 2020 Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Bến Tre tiếp tục tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2020. Techfest Mekong 2020 diễn ra trong 02 ngày 21 và 22/11/2020 tại Không gian Đổi mới sáng tạo Mekong (Mekong Innovation Hub - địa chỉ: 910/1 đường Võ Nguyên Giáp, ấp 1, xã Sơn Đông, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

Trong hai ngày diễn ra sự kiện, nhiều hoạt động được tổ chức hướng đến chủ đề “*Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh bình thường mới: Thích ứng – Chuyển đổi – Bứt phá*”. Ngoài lễ khai mạc, đáng chú ý trong chuỗi hoạt động Techfest Mekong 2020 là không gian trưng bày, triển lãm sản phẩm, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiêu biểu trong vùng ĐBSCL và các địa phương lân cận gắn với hoạt động kết nối, gọi vốn đầu tư; Hội thảo “Hỗ trợ, liên kết phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, gắn với thế mạnh địa phương”; Hội thảo giới thiệu quy trình ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và ứng dụng thành tựu công nghệ 4.0 (Blockchain/AI) để phát triển chuỗi sản phẩm – vai trò của khởi nghiệp sáng tạo; Tổng kết chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre; Diễn đàn thanh niên: “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – Phát huy nguồn tài nguyên bản địa bằng ứng dụng công nghệ”; đồng thời, Ban Tổ chức đánh giá, bình chọn 05 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiêu biểu của vùng

ĐBSCL để vinh danh và tham gia trưng bày, tranh tài tại Techfest quốc gia năm 2020.

Techfest Mekong hướng đến Techfest Quốc gia 2020 với chủ đề: “*Thích ứng – Chuyển đổi – Bứt phá*” trong giai đoạn kinh tế xã hội có nhiều biến chuyển. Tái định vị, chuyển đổi, thích ứng và tạo nền tảng bứt phá cho Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng ĐBSCL trong quá trình chuyển đổi số, phù hợp với trạng thái “bình thường mới” trong nước và quốc tế. Thiết lập nền tảng liên kết, phát triển mạng lưới chia sẻ giữa các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại ĐBSCL kết nối với hệ sinh thái quốc gia. Tập trung tham vấn cho các nhà hoạch định chính sách những vấn đề nhằm thu hút các nguồn lực trong nước, nước ngoài để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng ĐBSCL và thúc đẩy hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong hệ sinh thái khởi nghiệp diễn ra hiệu quả; thảo luận về các xu hướng công nghệ trên thế giới; chia sẻ của các điển hình khởi nghiệp thành công; chia sẻ kinh nghiệm của những nhà đầu tư, diễn giả, chuyên gia hàng đầu về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo.

Đối với Bến Tre, trong thời gian qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của tình trạng xâm nhập mặn và đại dịch Covid-19, nhưng với tinh thần “*Bứt phá về đích*”, tỉnh Bến Tre từng bước tháo gỡ khó khăn, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra, cơ cấu kinh tế của tỉnh tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng trưởng kinh tế (GRDP) Bến Tre bình quân 05 năm với tốc độ khá, ước đạt 6,41%/năm, chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế được duy trì ổn định và phát triển theo hướng bền vững, thu ngân sách đạt 20.214 tỷ đồng đạt 127,23% so với Nghị quyết; GRDP bình quân đầu người đạt 43,6 triệu đồng, đưa tỉnh Bến Tre cơ bản thoát khỏi tụt hậu, mức sống của người dân Bến Tre đã vươn lên ngang bằng mức sống trung bình của người dân trong khu vực. Những kết quả đạt được đã khẳng định sự quyết tâm chung sức, đồng lòng vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương. Trong đó, KHCN và ĐMST được tỉnh xác định là nền tảng thúc đẩy và nâng cao chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế.

Tỉnh đã chủ động ban hành các cơ chế chính sách và dành tối đa nguồn lực ngân sách địa phương cho phát triển KHCN và ĐMST. Với sự ra đời của Chương trình số 10-CTr/TU ngày 28/4/2016 của Tỉnh ủy về *Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp*, Bến Tre đã trở thành một trong những địa phương đi tiên phong trong phong trào thúc đẩy, hỗ trợ khởi nghiệp trong cả nước, đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, triển khai thực hiện tốt Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp Quốc gia đến năm 2025 của Chính phủ. Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp đã tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, từng bước hình thành, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và ứng dụng KHCN để phát huy giá trị tài

nguyên bản địa, góp phần tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và hoạt động khởi nghiệp theo hướng bền vững, tạo ảnh hưởng tích cực tới nền kinh tế. Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Bến Tre đã và đang được lan tỏa rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Từ khi ra mắt, Không gian Đổi mới sáng tạo Mekong (Mekong Innovation Hub) đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp, kết nối với các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp của các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức KH&CN. Hỗ trợ ươm tạo, phát triển các ý tưởng, giải pháp đạt giải đề ứng dụng và nhân rộng vào thực tiễn sản xuất. Các đề tài, giải pháp của tỉnh Bến Tre tham gia các hội thi, cuộc thi cấp vùng và quốc gia đều đạt thành tích cao, được các bộ, ngành Trung ương đánh giá, ghi nhận và biểu dương.

Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển tích cực, bước đầu hình thành các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, các câu lạc bộ khởi nghiệp, không gian đổi mới sáng tạo, ươm tạo doanh nghiệp. Các chương trình ươm tạo, kết nối cố vấn, đầu tư, các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, các chương trình đào tạo, tập huấn để nâng cao năng lực cho các dự án khởi nghiệp được tỉnh triển khai thường xuyên. Hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp được quan tâm, đây là nền tảng để phát triển bền vững và gia tăng năng suất, chất lượng. Bên cạnh đó, Tỉnh cũng đã ban hành Đề án hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2020 – 2025 nhằm kịp thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Techfest Mekong 2020 tại Bến Tre sẽ là sân chơi kết nối và đẩy mạnh sự tương tác của ít nhất 60 doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng, gần 30 nhà đầu tư trong nước và quốc tế, doanh nghiệp lớn, tập đoàn kinh tế và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, quỹ đầu tư, có gần 50 báo đài trong nước và quốc tế đến dự và đưa tin về sự kiện. Dự kiến Techfest Mekong 2020 tại Bến Tre sẽ thu hút gần 1.000 lượt người tham dự trực tiếp và trực tuyến.

Đây là sự kiện nhằm tạo điều kiện cho các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm và thu hút các nguồn lực đầu tư, tôn vinh các tổ chức, cá nhân thành công trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng. Là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong Vùng được giao lưu, cọ xát, học hỏi và kết nối với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, các chuyên gia, nhà đầu tư, các quỹ đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây cũng là dịp để các cơ quan quản lý Trung ương và địa phương lắng nghe, tiếp nhận những đề xuất từ phía doanh nghiệp, làm căn cứ thực tiễn để đưa ra những chính sách hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp vùng ĐBSCL một cách thiết thực và hiệu quả hơn.

Ban tổ chức tin tưởng thành công của Techfest Mekong 2020 sẽ tiếp tục đem lại cơ hội và thành công cho các doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, cộng đồng khởi nghiệp quốc gia nói chung, đóng góp và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.